



## **BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022*

### **THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022**

*Thân gửi:* **Các Thầy giáo, Cô giáo, Viên chức, Người lao động  
Các Cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT**

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi đến các thế hệ Thầy giáo, Cô giáo, Viên chức, Người lao động của các Cơ sở Đào tạo thuộc Bộ lời chào nồng nhiệt, lời chúc tốt đẹp.

Năm học 2021-2022 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hệ thống các Cơ sở Đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đổi mới quản trị đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng công chức, viên chức,... Hiệu quả đào tạo được cải thiện, gắn kết với yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Nhiều Thầy giáo, Cô giáo đạt được thành tích cao trong nghiên cứu khoa học. Hoạt động khởi nghiệp được kích hoạt mạnh mẽ, thực chất.

Mục tiêu trọng tâm trong niên khoá mới tiếp tục xoay quanh “*Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”. Đồng thời, đưa “*Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*” trở thành chương trình hành động cụ thể của từng cá nhân, đơn vị. Với phương châm “*Chủ động thay đổi cách tư duy - Mở rộng không gian sáng tạo*”, cùng sứ mệnh tạo dựng nền “*Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh*”, tôi tin rằng, các Cơ sở Đào tạo không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, năng động thay đổi, kiến tạo các giá trị mới.

“Ngoài kia gió đang thổi, chúng ta mượn sức gió để bay cao, bay xa, hay chấp nhận đứng yên để bị ngọn gió xô ngã”, đó là điều tôi thường trăn trở. Thế giới đã thay đổi và không ngừng thay đổi, về tư duy, về cách thức vận hành giáo dục, đào tạo, không gian quản trị, cách dạy, cách học. Có một tựa sách gợi lên nhiều suy ngẫm “*Thay đổi một cách nghĩ, thay đổi cả cuộc đời*”. Như vậy, một thay đổi nhỏ trong cách nghĩ của người lãnh đạo có thể tạo ra kết quả lớn: luồng sinh khí mới, nguồn năng lượng mới cho cả ngôi trường và đội ngũ cộng sự. Có những vướng mắc, khó khăn không thể trong ngắn hạn mà cấp thẩm quyền có thể tháo gỡ ngay được. Nhưng nếu có cách tiếp cận linh hoạt, năng động từ bên dưới lên bên trên, từ bên trong hướng ra bên ngoài, đa dạng hoá nguồn lực, chúng ta tự tin sẽ đạt được kết quả mong muốn, với tất cả trách nhiệm và bổn phận của mình. Như một vòng lặp tươi mới, tích cực thay đổi tạo ra kết quả tích cực, để khơi gợi cảm hứng chủ động, sẵn lòng thay đổi và tiếp tục đón chào những điều tốt đẹp.

Con đường tiếp đến không bao giờ bằng phẳng như mong muốn. Đối mặt với thách thức đó, mỗi người cần trang bị cho mình tư duy tích cực, thay vì để cảm xúc tiêu cực làm chùn lại những bước chân. Tại sao chúng ta lại thiếu tự tin, lại đánh mất niềm tin vào chính mình? Có câu danh ngôn đầy tinh thần lạc quan: “*Đừng buồn vì trong bụi hoa hồng có gai. Hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng*”. Xin tặng Quý Thầy giáo, Cô giáo một đoá hoa hồng trên hành trình thay đổi phía trước. Thêm một lời đúc kết của nhà giáo dục học nổi tiếng giúp chúng ta mở rộng không gian sáng tạo: “*Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, mà giáo dục chính là cuộc sống*”. Hãy bước ra ngoài cuộc sống và đưa thực tiễn sinh động của cuộc sống vào trong từng ngôi trường của chúng ta.

Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng, với tài năng và tâm huyết của mình, các Thầy giáo, Cô giáo, Viên chức, Người lao động sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả trong thời gian tới, hết lòng, dốc sức vì sự nghiệp “*trồng cây, trồng người*”.

Thân chúc Quý Thầy giáo, Cô giáo, Viên chức, Người lao động và Gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

*Thân ái,*

**Lê Minh Hoan**  
**Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng**  
**Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn**